

Số: 61/QĐ-HĐND

Phước Vĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn về chính sách ưu đãi về vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn Phước Vĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn về chính sách ưu đãi về vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh (Có danh sách kèm theo).

Ban Kinh tế- xã hội HĐND thị trấn mời đại diện một số cơ quan tham gia Đoàn giám sát (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nội dung kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Nhiệm vụ của Đoàn giám sát:

1. Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức giám sát theo quy định tại Điều 80 và 81 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;
2. Đoàn giám sát được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân thị trấn để chứng thực các văn bản phục vụ Đoàn giám sát;
3. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát để Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn xem xét, quyết định.

Điều 4. Thành viên Đoàn giám sát, đại diện các cơ quan tham gia Đoàn giám sát và đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy; HĐND thị trấn;
- UBND; UBMTTQ VN thị trấn;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN



Võ Hùng Nguyên

Số: 73../TB-HĐND

Phước Vĩnh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn về chính sách ưu đãi về vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-HĐND ngày 09/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND về thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách ưu đãi về vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh.

Tham dự Đoàn giám sát có Thường trực HĐND thị trấn, lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện Ban Pháp chế HĐND thị trấn, Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn, cán bộ phụ trách LĐ- TBXH thị trấn, Đài truyền thanh thị trấn và Công chức Văn phòng – Thống kê thị trấn.

Sau khi đi khảo sát thực tế một số hộ vay theo diện chính sách và nghe cán bộ phụ trách LĐ- TBXH thị trấn báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trong năm 2023, qua ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự và giải trình của đơn vị chịu sự giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn đánh giá, kết luận một số vấn đề, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

Trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và UBND thị trấn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện; đồng thời, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND thị trấn đã triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đạt được nhiều kết quả trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh ở địa phương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng, tạo mọi điều kiện để nguồn vốn tín dụng ưu đãi được đưa đến tận khu phố để đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. UBND thị trấn đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng, thiết thực đến người dân, công tác giao dịch lưu động ở thị trấn ngày càng phát huy hiệu quả giúp người dân thuận tiện giao dịch với ngân hàng, giảm chi phí đi lại, hồ sơ thủ tục được tinh giảm, vốn vay đúng đối tượng thụ hưởng, người vay vốn được tiếp cận khoa học- kỹ thuật, phương pháp mới trong sản xuất - chăn nuôi.

2. Kết quả thực hiện

Công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi được quan tâm thực hiện, UBND thị trấn và các khu phố đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền rộng rãi đến các tổ viên thông qua họp Tổ định kỳ, các buổi họp dân, phối hợp với đài truyền thanh thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ của ngành về các chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi, lãi suất, mục đích vay, thời gian vay vốn và hoàn trả... Thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp xúc đối thoại với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kịp thời phản ánh để có chính sách phù hợp.

Công tác quản lý vốn, sử dụng vốn: Trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay 392 triệu 660 nghìn đồng, với 197 lượt hộ được vay vốn. Trong đó: Cho vay ưu đãi hộ nghèo: 5 hộ số tiền 230.000.000đ; Cho vay học sinh, sinh viên 37 hộ số tiền 1.600.000.000đ; Vay giải quyết việc làm 152 hộ số tiền 11.060.000.000đ; Cho vay hộ cận nghèo 3 hộ số tiền 150.000.000đ. Hiện tại tổng nợ quá hạn 191 triệu đồng, chiếm 0,28% trên tổng số dư nợ của thị trấn.

Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên; Nhìn chung các chương trình vay vốn đều cho vay đúng đối tượng, các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi đúng quy định hàng tháng, đến hạn trả gốc đầy đủ; Việc bình xét công khai các đối tượng vay vốn được thực hiện từ cơ sở, do Hội đoàn thể, Trưởng ấp, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) thực hiện.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, phân công cụ thể từng thành viên Ban đại diện phụ trách địa bàn và chủ động kiểm tra, giám sát theo quy định. Các tổ chức chính trị - xã hội được nhận ủy thác từ thị trấn đến các khu phố cũng đã phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thực hiện các công đoạn ủy thác đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổ tiết kiệm và vay vốn tự kiểm tra sử dụng vốn vay của hộ vay và quản lý tốt nguồn vốn.

Việc huy động tiết kiệm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, tổ chức thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm từ hộ vay và tham gia giao dịch với ngân hàng đầy đủ tại các phiên giao dịch cố định tại thị trấn đã được niêm yết.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư: Trong thời gian qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và thị trấn chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến lĩnh vực này.

Nhìn chung, trong năm 2023, UBND đã triển khai và bám sát nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện đạt nhiều kết quả; Đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các đoàn thể nhận ủy thác, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo thị trấn tổ chức tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng đúng quy định, đã tham mưu UBND thị trấn triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng cho vay đối với hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg,

ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ. Kịp thời phân bổ các chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng đến từng khu phố trong toàn thị trấn, cho vay kịp thời không để vốn tồn đọng, đúng đối tượng thụ hưởng, phát tiền vay đến từng người vay, đáp ứng một phần nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, trồng trọt của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Bên cạnh những mặt đã đạt được, việc thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thời gian qua cũng như qua kết quả khảo sát, giám sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Đặc thù của NHCSXH là tổ chức tín dụng nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đối tượng vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo cho khoản vay là tín chấp, cơ chế xử lý các khoản nợ xấu chưa đủ mạnh vì vậy khi có những hộ có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ thì gặp rất nhiều khó khăn trong thu hồi nợ;

- Vẫn còn hộ nghèo và hộ cận nghèo khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã sử dụng nguồn vốn vay chưa đạt hiệu quả cao nên còn chậm thoát nghèo hoặc thoát nghèo chưa bền vững;

- Trong công tác bình xét và giải quyết cho vay đối với một số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác địa phương cũng còn gặp khó khăn do một số đối tượng xét không có đất đai sản xuất, không có nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, cũng có một số hộ nghèo không muốn vay vốn do không biết cách làm ăn và sợ khi đến hạn không có khả năng trả nợ. Đây cũng là nguyên nhân khó giải ngân nguồn vốn này;

- Một số hộ vay khi tới hạn chây ỳ, không chịu trả nợ dẫn đến việc Ngân hàng phải phối hợp với UBND thị trấn và Hội đoàn thể lập biên bản xử lý nhiều lần mới chịu trả nợ, cũng có một số hộ vay đã bán đất và nhà đi khỏi địa phương hoặc làm ăn xa không thu được nợ;

- Đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường mức vay 12 triệu đồng/2 công trình là quá thấp, không đủ cho xây dựng các công trình do đó người dân không mặn mà với chương trình này, làm cho nguồn vốn chương trình này khó giải ngân. Còn nguồn vốn cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015) thì nhu cầu vay quá lớn không đáp ứng đủ nguồn vốn;

- Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh trên địa bàn tuy thấp nhưng vẫn còn xảy ra, nợ quá hạn chiếm 0,28% tổng dư nợ (*tương ứng số tiền 191 triệu đồng*)

- Việc phân bổ nguồn vốn như hiện nay chưa phát huy hết vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội ở địa phương vì cho vay vốn theo hộ, các đoàn thể khó nắm bắt được tình hình đoàn viên, hội viên của tổ chức mình khi có nhu cầu vay vốn;

Công tác tuyên truyền, vận động tham gia vào tổ chức chưa gắn được với nhu cầu, lợi ích thiết thực khi được tham gia vào tổ chức nên phần nào ảnh hưởng đến công tác phát triển đoàn viên, hội viên ở địa phương;

- Một số khu phố Tổ trưởng tổ vay vốn không phải là đồng chí Trưởng khu phố nhưng vai trò, trách nhiệm của Trưởng khu phố rất lớn trong việc rà soát, xác nhận đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; vai trò phối hợp trong thu hồi, xử lý nợ quá hạn vv... nhưng lại không có thù lao.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong thời gian tới, đề công tác thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị trấn đạt hiệu quả cao hơn, Ban Kinh tế - Xã hội HDND thị trấn đề nghị:

1. Đối với UBND thị trấn

- Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân, nhất là đối tượng được thụ hưởng và ý thức trách nhiệm của người vay trong việc trả lãi, trả nợ khi đến hạn;

- Tập trung làm tốt hơn công tác quản lý vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước từ bình xét, công khai đúng đối tượng đến việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả cũng như việc mở sổ sách theo dõi các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước trên địa bàn;

- Tăng cường phối hợp làm tốt việc thực hiện lồng ghép vốn vay với công tác khuyến nông và chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách thức làm ăn cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong việc sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước;

- Nhân rộng các nhân tố điển hình trong công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả;

- Thường xuyên nắm bắt tình hình và phối hợp kiểm tra, giám sát sau vay vốn, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích đem lại hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ việc làm;

- Định kỳ hàng tháng tham gia giao ban cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nắm bắt tình hình tín dụng trên địa bàn và có biện pháp kịp thời phối hợp giải quyết các trường hợp nợ quá hạn, nợ xấu xảy ra trên địa bàn;

- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát bổ sung danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo theo công văn số 5889/VPCP-KTTH ngày 27/8/2011 của Văn phòng Chính phủ để người dân được tiếp cận nguồn vốn nhằm giảm nghèo và khắc phục tình trạng tái nghèo;

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là Tổ trưởng khi có thay đổi cần lập văn bản báo cáo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội để thống nhất nhân sự thay đổi.

2. Đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

- Tăng cường mối quan hệ công tác với UBND thị trấn trong việc quản lý các nguồn vốn vay, thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời những tồn tại, vướng mắc để cùng nhau tìm biện pháp tháo gỡ, từ đó thực hiện việc quản lý các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước được tốt hơn.

- Thường xuyên củng cố tổ chức Tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm hài hòa giữa việc tổ chức Tổ tiết kiệm và vay vốn theo tổ chức Hội và theo địa bàn dân cư, tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Chủ động giải ngân kịp thời các chỉ tiêu tín dụng chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên...

- Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trích một phần kinh phí hỗ trợ thù lao cho Trưởng khu phố trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước;

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn và Tổ tiết kiệm và vay vốn tại điểm giao dịch, trước khi cấp phát tiền vay và mỗi khi tiếp xúc với hộ vay làm tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước và ý thức trách nhiệm của người vay trong việc trả nợ, đồng thời công khai những chính sách về cho vay hộ nghèo một cách kịp thời;

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn và quá trình sử dụng vốn của người vay; Tập trung chỉ đạo và phối hợp xử lý những tồn tại đối với trường hợp nợ quá hạn; kiên quyết xử lý các trường hợp nợ chây ỳ.

Trên đây là Thông báo kết quả giám sát về tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị trấn năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn Phước Vĩnh thông báo các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND-UBND thị trấn;
- Thành viên Ban KT-XH HĐND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Đơn vị chịu sự giám sát;
- Thành phần mời dự;
- Lưu VT; Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Võ Hùng Nguyên

